

THÔNG TIN

# THỜI SỰ

TÀI LIỆU SINH HOẠT TỔ NHÂN DÂN TỰ QUẢN

Số 12  
12/2024

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TIỀN GIANG

# CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH NÓI VỀ QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM



*Bác Hồ và các Anh hùng, Chiến sĩ thi đua LLVT nhân dân năm 1952 (Ảnh tư liệu)*

1. Xây dựng Quân đội - một Quân đội nhân dân thật mạnh, dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân và của Đảng. Quân đội ta phải được trang bị đầy đủ, phải học tập nhiều để tiến bộ mãi về mặt kỹ thuật. Phải luôn tăng cường công tác chính trị để bảo đảm là Quân đội cách mạng, Quân đội quyết chiến quyết thắng.

*“Thường thức chính trị”, đăng báo Cứu quốc năm 1953  
Hồ Chí Minh: Toàn tập, NXB CTQG, Hà Nội, t.8, tr.265*

2. Quân đội ta là quân đội của nhân dân. Trong thời kỳ kháng chiến, quân đội thi đua giết giặc, để bảo vệ nhân dân, hòa bình trở lại, quân đội vừa lo học tập, vừa ra sức giúp nhân dân trong mọi việc.

*“Quân đội nhân dân”, đăng trên Báo Nhân Dân, số 661, ngày 24/12/1955,  
Hồ Chí Minh: Toàn tập, NXB CTQG, Hà Nội, t.10, tr.224*

3. Điểm trọng yếu là bất kỳ bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích đều phải bám sát lấy dân, rời dân ra là nhất định thất bại. Bám lấy dân là làm sao cho được lòng dân, dân tin, dân mến, dân yêu. Như vậy thì bất kể việc gì khó cũng làm được cả và nhất định thắng lợi.

*“Bài nói tại Hội nghị chiến tranh du kích”, ngày 13/7/1952.  
Hồ Chí Minh Toàn tập, NXB CTQG, Hà Nội, t.7, tr.448*

## TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ, BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

**T**rong những năm qua, công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa (*gọi tắt là di tích*) trên địa bàn tỉnh được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt được một số kết quả nhất định; nhiều di tích được quản lý tốt, tôn tạo khang trang, từng bước phát huy giá trị lịch sử. Đến nay, toàn tỉnh có 185 di tích được xếp hạng, trong đó có: 3 di tích quốc gia đặc biệt, 17 di tích quốc gia, 165 di tích cấp tỉnh. Một số di tích đã phát huy giá trị, trở thành nơi giáo dục truyền thống cách mạng và thu hút nhiều khách du lịch đến tham quan, nghiên cứu, học tập, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, việc quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích còn một số hạn chế, khó khăn nhất định, công tác quản lý nhà nước đối với các di tích có lúc, có nơi chưa chủ động hoặc còn lúng túng, vẫn còn tình trạng xâm phạm di tích một số nơi; một số di tích xuống cấp nhưng quy trình triển khai trùng tu, tôn tạo thực hiện còn chậm hoặc thực hiện chưa đảm bảo theo quy định; việc tu bổ, tôn tạo di tích được thực hiện chủ yếu thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, nguồn nhân lực quản lý di tích còn thiếu, chưa đáp ứng được yêu cầu; sau khi được tu bổ, tôn tạo, các di tích thiếu kinh phí duy tu, bảo dưỡng thường xuyên nên rất dễ xuống cấp trở lại, việc phát huy giá trị các di tích chưa được quan tâm đúng mức, còn một số di tích có giá trị nhưng chưa được đề nghị xếp hạng.

Để tăng cường thực hiện công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị của các di tích trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 3566-CV/TU ngày 25/10/2024, theo đó, yêu cầu các Ban đảng, Ban Cán sự đảng, Đảng đoàn, các sở, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, cấp ủy huyện (tương đương) tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác quản lý, bảo tồn và

phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa, trọng tâm là Luật Di sản văn hóa, Chương trình hành động 57-CTr/TU ngày 22/8/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Kế hoạch 03-KH/TU ngày 23/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kết luận 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa trong phạm vi, địa bàn được phân công phụ trách.

Đối với di tích đã được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, khu lưu niệm, nhà lưu niệm cần giữ nguyên hiện trạng, không tự ý thay đổi cấu trúc, xây mới, bổ sung công năng hoặc bố trí thành trụ sở làm việc. Việc bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích cần dựa trên tư liệu lịch sử, khoa học và tuân thủ chặt chẽ quy định hiện hành.

Đối với các di tích chưa được xếp hạng, cần quan tâm bảo tồn, phát huy giá trị phục vụ công tác nghiên cứu, giáo dục truyền thống và phát triển du lịch; rà soát, đánh giá tổng quan về hiện trạng các công trình, kiến trúc, sưu tầm tư liệu lịch sử liên quan các di tích có giá trị văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh, tiến hành lập hồ sơ đề nghị xếp hạng các di tích đủ điều kiện theo quy định.

Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, hướng dẫn và chịu trách nhiệm đối với các di tích lịch sử - văn hóa, các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di tích thuộc phạm vi, địa bàn phụ trách đúng theo Luật Di sản văn hóa và các quy định khác có liên quan. Quản lý chặt chẽ, đúng quy định việc thu chi tài chính, tiền công đức và tài trợ tại các di tích.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích. Phối hợp với các tổ chức tôn giáo tuyên truyền, vận động các cơ sở thờ tự, chức sắc, chức việc, các tín đồ

thực hiện tốt các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo tại nơi có di tích, bài trừ các hoạt động mê tín, dị đoan.

Cấp ủy huyện lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa các nhiệm vụ, tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa phù hợp với tình hình, điều kiện của địa phương; chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện, thành, thị phối hợp tốt với các sở, ban, ngành liên quan thực hiện hiệu quả công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh.

Các cơ quan báo chí của tỉnh thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa đến cán bộ, đảng viên, Nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong quá trình tổ chức thực hiện; tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, giá trị các di tích của tỉnh đến Nhân dân trong, ngoài tỉnh và du khách quốc tế.

Thế Vinh

## **TIỀN GIANG ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TIÊU CHUẨN, ĐO LƯỜNG, CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2030 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO**

**T**êu chuẩn, đo lường, chất lượng là công cụ quản lý nhà nước có đóng góp ngày càng quan trọng vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bảo đảm quốc phòng, an ninh, quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp, tổ chức, người tiêu dùng; bảo đảm công bằng và an sinh xã hội. Trong những năm qua, công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đã có bước phát triển, đạt nhiều kết quả quan trọng. Một số trung tâm kiểm định tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đạt chuẩn quốc tế. Hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng bước đầu góp phần thúc đẩy ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tạo nền tảng kỹ thuật quan trọng, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa, của các ngành, lĩnh vực và nền kinh tế, nâng cao năng lực hội nhập quốc

té. Tuy nhiên, hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn, còn một số hạn chế, yếu kém, đặc biệt là: Nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, doanh nghiệp và người tiêu dùng về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng chưa đầy đủ, toàn diện, chưa thực sự quan tâm đến công tác này; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách đối với tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng chưa phù hợp với thực tiễn hội nhập quốc tế hiện nay; năng lực quản lý nhà nước, tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực tham gia hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng còn nhiều hạn chế; chưa tạo ra nhiều sản phẩm, hàng hóa sản xuất tại Việt Nam đáp ứng được các tiêu chuẩn, chất lượng khắt khe của thị trường quốc tế. Công tác đầu tư và phát triển các tổ chức kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng còn thiếu quy hoạch, định hướng, không đồng bộ. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm và phối hợp của các bộ, ngành, địa phương chưa đồng bộ, thống nhất, các biện pháp xử lý vi phạm chưa đủ mạnh.

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng quốc gia đến năm 2030 và những năm tiếp theo; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của các ngành, lĩnh vực và nền kinh tế, nâng cao năng lực hội nhập quốc tế của tỉnh những năm tiếp theo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác tiêu chuẩn, đo lường chất lượng cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ và giải pháp:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kiến thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội; về ý nghĩa của hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với hoạt động

sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn, chất lượng; nâng cao ý thức tự giác chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

- Kịp thời triển khai thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện chính sách, pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng phù hợp với thực tiễn hội nhập quốc tế. Tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia đến năm 2030 theo Quyết định 1488/QĐ-TTg ngày 24/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

- Kiện toàn tổ chức; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng. Nâng cao hiệu quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Tiền Giang.

- Đẩy mạnh ứng dụng các giải pháp về chuyển đổi số, mã số, mã vạch, truy xuất nguồn gốc để tăng cường công tác quản lý nhà nước về năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, tạo môi trường sản xuất kinh doanh minh bạch, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển thương mại, thị trường xuất, nhập khẩu.

- Xây dựng, đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng bảo đảm đủ số lượng và có chất lượng. Gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và nhu cầu thực tiễn, chú trọng hình thành và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo nhân lực tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

- Tăng cường đầu tư ngân sách nhà nước cho công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong tổng chi ngân sách nhà nước cho khoa học và công nghệ tương xứng với vị trí, vai trò. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, nguồn nhân lực đối với Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; hiện đại hóa phòng kiểm định kỹ thuật tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng theo định hướng của cơ quan Trung ương.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về tiêu





động thể dục, thể thao tại các ấp, khu phố và xã, phường, thị trấn.

- Triển khai xây dựng quy hoạch phát triển thể dục, thể thao quần chúng gắn với quy hoạch phát triển chung của ngành, địa phương; tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển các cơ sở tập luyện thể dục, thể thao cho cộng đồng; phát triển tài năng thể thao.

- Xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống đào tạo tài năng thể thao của tỉnh theo 4 tuyến (năng khiếu nghiệp dư cơ sở, năng khiếu tập trung, đội tuyển trẻ, đội tuyển tỉnh). Phát triển những môn thể thao mũi nhọn có thế mạnh của tỉnh, những môn nằm trong chương trình thi đấu tại các kỳ đại hội thể thao toàn quốc, Seagames, Olympic...

- Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật thể dục thể thao; khai thác những yếu tố thuận lợi về kinh tế, xã hội, điều kiện tự nhiên và con người nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển.

### ***Chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030***

- Số người tham gia luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên đạt tỷ lệ từ 39% - 40% dân số trong toàn tỉnh.

- Số gia đình thể thao đạt tỷ lệ 26% - 27% số gia đình trong toàn tỉnh.

- 75% xã, phường, thị trấn có thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở và câu lạc bộ thể dục, thể thao.

- Trong các cơ sở giáo dục:

+ Có 98% số trường đại học, cao đẳng, trung cấp thực hiện chương trình thể thao ngoại khóa; phần đầu 98% học sinh, sinh viên đạt chuẩn về tiêu chuẩn rèn luyện thân thể.

+ Trên 80% số trường học phổ thông có Câu lạc bộ thể dục, thể thao và có hệ thống cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động thể dục, thể thao; 80% số trường học thực hiện tốt hoạt động ngoại khóa và trên 98% số học sinh được đánh giá phân loại thể lực theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể.

- Trong Quân đội nhân dân Việt Nam:

+ Trên 99% cán bộ, chiến sĩ kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thể lực theo từng đối tượng trong độ tuổi quy định.

+ 100% đơn vị làm tốt công tác kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thể lực, hướng dẫn, kiểm tra công tác tổ chức rèn luyện thể thao hàng ngày.

+ 98% trở lên cán bộ, chiến sĩ biết bơi (tối thiểu bơi được 25m); 100% đơn vị (cấp trung đoàn và tương đương trở lên) có khu sân tập luyện thể thao cơ bản, 40% đơn vị có hồ bơi đơn giản.

- Trong lực lượng Công an nhân dân:

+ Trên 99% cán bộ, chiến sĩ đạt tiêu chuẩn chiến sĩ Công an khỏe.

+ 100% đơn vị Công an trong tỉnh làm tốt công tác rèn luyện thân thể và hoạt động thể dục, thể thao bắt buộc đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nam từ 18 - 45 tuổi, nữ từ 18 - 35 tuổi.

+ 100% đơn vị Công an trong tỉnh có cơ sở vật chất, sân bãi cơ bản và thường xuyên hoạt động thể dục, thể thao.

+ Từ 95% cán bộ, chiến sĩ trở lên biết bơi.

- 100% đơn vị cấp xã, cấp huyện tổ chức thành công Đại hội Thể dục, thể thao; trên 85% đơn vị cấp xã tổ chức tháng hoạt động thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân.

***Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển thể dục, thể thao trong thời gian tới***

- Tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chính sách về thể dục, thể thao.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao.

- Phát triển thể dục, thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp.

- Tăng cường các nguồn lực cho phát triển thể dục, thể thao.

**Thế Vinh**

## TIỀN GIANG TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC TƯ PHÁP

**T**rong những năm qua, tỉnh thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với mô hình tăng trưởng đạt nhiều kết quả thiết thực, kết cấu hạ tầng ngày càng hoàn thiện đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh; phát triển du lịch; quốc phòng - an ninh được giữ vững, đảm bảo an sinh xã hội, đời sống nhân dân được nâng lên. Việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm hiệu quả quản lý nhà nước, tính thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch, phù hợp với thực tiễn kinh tế - xã hội của tỉnh, đẩy mạnh phát triển những ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội quan trọng. Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động hỗ trợ tư pháp chặt chẽ; công tác hành chính tư pháp thực hiện kịp thời, đáp ứng nhu cầu của nhân dân; công tác chuyển đổi số được đẩy mạnh thực hiện đã tác động mạnh mẽ, sâu rộng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Qua 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 07-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư pháp, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm, với nhiều hình thức phong phú, sinh động, phù hợp với từng đối tượng (tổ chức quán triệt, triển khai được 380 cuộc với 75.427 lượt người tham dự), đồng thời, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp tình hình thực tế ở cơ quan, đơn vị, địa phương. Qua đó, tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên về vị trí, vai trò của công tác tư pháp, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện công tác tư pháp trong tình hình mới.

Tổ chức, bộ máy của ngành Tư pháp được củng cố, kiện toàn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác tư pháp luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phục vụ có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về công tác tư pháp, đáp ứng nhu cầu của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Trên địa bàn tỉnh, các Phòng Tư pháp

có 48/52 biên chế, việc bố trí công chức phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh, yêu cầu nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tư pháp; công chức Tư pháp - Hộ tịch có 274 người, tất cả có trình độ từ trung cấp luật trở lên, trong đó có 1 thạc sĩ luật, 259 đại học luật. Hàng năm, Sở Tư pháp phối hợp với Trường Chính trị tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho tất cả công chức Tư pháp - Hộ tịch nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Công tác hành chính tư pháp được thực hiện kịp thời, giải quyết các thủ tục hành chính tư pháp đúng quy định pháp luật, đúng thời hạn quy định; công tác hỗ trợ tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng, hiệu quả không ngừng nâng lên, hỗ trợ tốt hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, đáp ứng ngày càng tốt cho người dân, doanh nghiệp góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hoạt động trợ giúp pháp lý luôn được tăng cường, đảm bảo phục vụ kịp thời các yêu cầu của các đối tượng thuộc diện trợ giúp pháp lý. Việc quản lý, đăng ký hộ tịch đầy đủ, chính xác, kịp thời, giúp công tác quản lý nhà nước ngày càng chặt chẽ, là cơ sở để Nhà nước đề ra các chính sách, quy định phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Từng bước xây dựng và tạo lập Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đảm bảo triển khai đồng bộ, thống nhất việc thực hiện số hóa Sổ hộ tịch tại địa phương vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch toàn quốc, đã hoàn thành số hóa 95% trên tổng số 2.551.304 dữ liệu.

Sự phối hợp tích cực, đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị, các đoàn thể chính trị - xã hội đã thúc đẩy công tác tư pháp phát triển nhanh, đem lại nhiều kết quả, giải quyết hiệu quả nhiều vấn đề phát sinh trong thực tiễn, nhất là trong công tác cải cách hành chính, xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật,...; định kỳ tổ chức sơ kết đánh giá, rút kinh nghiệm quá trình tổ chức thực hiện, kịp thời khắc phục khó khăn, hạn chế nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho từng cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác tư pháp, pháp chế góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Bên cạnh những kết quả trên, trong công tác tư pháp cũng còn một vài hạn chế, khó khăn: Một số cơ quan, đơn vị chưa thu hút được các chuyên gia, nhà khoa học, các tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia góp ý các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; Việc thu hút nguồn nhân lực phục vụ cho xã hội hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật còn ít. Tình hình thi hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong một vài lĩnh vực còn chậm, một số quyết định chưa được thi hành toàn diện, triệt để; Công chức được bố trí làm công tác pháp chế ở các sở, ngành tỉnh đa số là kiêm nhiệm, có kiến thức chuyên ngành nhưng hạn chế kiến thức về pháp luật hoặc có kiến thức pháp luật nhưng chưa có kiến thức chuyên ngành, thường xuyên phải thay đổi vị trí công tác...

Để thực hiện tốt công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, cần tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương liên quan đến lĩnh vực công tác của ngành Tư pháp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; củng cố, kiện toàn, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội đồng phối hợp, phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp; chú trọng tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành, các quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của người dân bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng để người dân dễ nắm, dễ hiểu, dễ thực hiện. Nâng cao hơn nữa công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tính pháp lý, hiệu quả quản lý của Nhà nước, phù hợp tình hình thực tế; thường xuyên theo dõi công tác thi hành pháp luật, tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, phát huy hiệu quả công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo đầy đủ, thống nhất, đồng bộ, khả thi, công khai, minh bạch, tạo bước đột phá, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nhanh, bền vững. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực hành chính tư pháp, đảm bảo giải quyết các thủ tục hành chính tư pháp đúng quy định pháp luật, đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Cơ quan Tư pháp thường xuyên đổi mới, nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính;

thường xuyên hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh thực tiễn ngay tại cơ sở gắn với phòng, chống vi phạm, tiêu cực, không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ tư pháp, hỗ trợ tư pháp;...

Phương Lam

## TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA CƠ SỞ

Nhằm tăng cường công tác quản lý hoạt động văn hóa cơ sở, Ủy ban nhân dân tỉnh giao các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động triển khai thực hiện một số nội dung sau:

### ***1. Về giải pháp hoàn thiện, sử dụng hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở:***

- Tiếp tục hoàn thành các mục tiêu xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở được quy định tại Quyết định số 2164/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013 - 2020, định hướng đến 2030.

- Nghiên cứu thực hiện chủ trương xã hội hóa theo quy định nhằm huy động nguồn lực hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để xây dựng và tổ chức hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao các cấp, đặc biệt là các thiết chế văn hóa, thể thao cấp xã, khu vui chơi giải trí, trung tâm văn hóa - thể thao trong các khu công nghiệp; chính sách đặc thù định mức hoạt động, mức chi đối với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tuyên truyền lưu động thuộc thẩm quyền của địa phương theo quy định.

- Sử dụng có hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, khắc phục tình trạng thiết chế văn hóa, thể thao ở địa phương đã được đầu tư cơ sở vật chất nhưng chưa được sử dụng để tổ chức hoạt động hoặc chưa phát huy hết công năng sử dụng hoạt động văn hóa, thể thao phục vụ Nhân dân.



- Sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy theo Hướng dẫn số 3420/HD-BVHTTDL ngày 02/10/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn thực hiện các giải pháp quản lý việc sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy tại địa phương bảo đảm sự trang trọng, tôn nghiêm, đúng quy định của pháp luật.

- Tăng cường công tác kiểm tra việc sử dụng hình ảnh Quốc kỳ, Quốc huy tại địa phương. Yêu cầu tổ chức, cá nhân thu hồi, thay đổi cờ Đảng, Quốc kỳ, Quốc huy không đúng quy định, bị hỏng hoặc bạc màu.

#### ***4. Quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường:***

- Các sở, ngành, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ tăng cường công tác phối hợp, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường tại Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường; Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 về quản lý và sử dụng con dấu, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định về quản lý, sử dụng pháo; Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số



điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy; Công văn số 12/UBND-KGVX ngày 04/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước đối với kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường và các văn bản pháp luật khác có liên quan về hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường.

- Củng cố, kiện toàn đội kiểm tra liên ngành về văn hóa, thể thao, du lịch, môi trường và an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh theo quy định; tăng cường sự phối hợp giữa Công an các cấp và đội kiểm tra liên ngành về văn hóa, thể thao, du lịch, môi trường và an ninh trật tự để kịp thời xử lý các cơ sở vi phạm quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự và các quy định pháp luật khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường.

### ***5. Phát huy hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”:***

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành huyện tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 19/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về triển khai thực hiện Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và tổ chức đánh giá, sơ kết để kịp thời tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, từ đó đưa ra giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 23/2024/QĐ-UBND ngày 29/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về ban hành quy định tiêu chuẩn và đánh giá, bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Áp, khu phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 09/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về triển khai thực

hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2022 - 2026 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang bền vững, chất lượng, hiệu quả, thiết thực; tăng cường công tác phối hợp giữa các thành viên Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, công tác gia đình và dân số tỉnh Tiền Giang trong triển khai thực hiện các hoạt động.

**Thế Vinh**

## **TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG**

**C**ác cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân; nhất là thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, về xác lập quyền, nghĩa vụ của chủ thể dữ liệu; quy định về quy trình, cách thức áp dụng các biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; xác định cơ quan chuyên trách bảo vệ dữ liệu cá nhân; lực lượng bảo vệ dữ liệu cá nhân; công thông tin quốc gia về bảo vệ dữ liệu cá nhân; thủ tục hành chính về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Theo đánh giá chung của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, kể từ khi Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023 đến nay, công tác triển khai Nghị định chưa được quan tâm đúng mức; nhiều tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp nhà nước chưa triển khai các nhiệm vụ quy định tại Nghị định số 13/2023/NĐ-CP, để xảy ra tình trạng lộ, mất, chuyển giao trái phép dữ liệu cá nhân; vẫn còn diễn ra tình trạng chuyển giao trái phép, mua bán dữ liệu cá nhân. Đặc biệt là vụ việc liên quan tới lộ thông tin cá nhân của nhân viên Công ty TNHH Samsung Electronics

Việt Nam Thái Nguyên, gây ảnh hưởng xấu tới dư luận, quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể dữ liệu.

Để tăng cường công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều giải pháp như:

- Tiếp tục quán triệt, triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, người lao động và Nhân dân các nội dung quy định tại Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân để tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; chú trọng phổ biến, tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ, xác định trách nhiệm cần triển khai thực hiện, bảo đảm về tiến độ thời gian theo quy định của pháp luật.

- Các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý có hoạt động thu thập, xử lý dữ liệu cá nhân tiến hành rà soát tổng thể, phân loại dữ liệu cá nhân đã thu thập, đang xử lý; từ đó, xác định trách nhiệm bảo vệ tương ứng với từng loại dữ liệu cá nhân theo quy định tại Nghị định số 13/2023/NĐ-CP của Chính phủ.

- Các bộ phận có chức năng bảo vệ dữ liệu cá nhân, chỉ định cán bộ, nhân sự phụ trách bảo vệ dữ liệu cá nhân nếu cơ quan, tổ chức, cá nhân xử lý dữ liệu cá nhân nhạy cảm và gửi bản chính văn bản nêu trên về Cơ quan chuyên trách bảo vệ dữ liệu cá nhân.

- Thông báo vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân trong trường hợp phát hiện xảy ra vi phạm quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân về Cơ quan chuyên trách bảo vệ dữ liệu cá nhân chậm nhất 72 giờ sau khi xảy ra hành vi vi phạm theo Mẫu tại Phụ lục của Nghị định số 13/2023/NĐ-CP của Chính phủ; cần áp dụng các biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân (bao gồm cả biện pháp kỹ thuật, tuân thủ, hành chính) phù hợp, tương xứng với mức độ bảo vệ của tổ chức, doanh nghiệp, tầm quan trọng của dữ liệu hoặc các tiêu chuẩn mà tổ chức, doanh nghiệp cần đáp ứng.

An Thanh

# CÔNG AN HUYỆN GÒ CÔNG TÂY: TỔ CÔNG TÁC ĐẶC BIỆT “896” HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ TRONG TẤN CÔNG CÁC LOẠI TỘI PHẠM

*Hoạt động không giới hạn địa bàn trên toàn huyện, kịp thời truy bắt các đối tượng gây án, xử lý các vụ việc gây mất an ninh, trật tự (ANTT) vừa nổi lên, tạo được sự phối hợp, hỗ trợ nhịp nhàng giữa các xã, thị trấn; Tổ Công tác đặc biệt 896 đã và đang phát huy hiệu quả vai trò phòng chống tội phạm trên địa bàn huyện Gò Công Tây.*

## **Quá trình thành lập**

Cuối năm 2022, để tăng cường công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn, Ban Chỉ huy Công an huyện Gò Công Tây đã bàn bạc, thống nhất và đưa ra quyết định thành lập 01 tổ công tác để có thể đảm trách các nhiệm vụ trọng tâm, chủ động tấn công, trấn áp tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn toàn huyện.

Ngày 02/6/2023, Tổ công tác đặc biệt được thành lập và được gọi tắt là “Tổ 896”, với nhiệm vụ chính là nắm tình hình, trao đổi thông tin về các đối tượng quản lý trên địa bàn; tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn để phòng, chống tội phạm; truy bắt, trấn áp các loại tội phạm, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện tụ tập sử dụng hung khí đâm, đánh nhau, đối tượng ma túy và triệt phá các tụ điểm tệ nạn xã hội phức tạp trên địa bàn.

## **Hiệu quả trong phòng, chống các loại tội phạm**

Từ khi thành lập đến nay, “Tổ 896” đã kịp thời bắt giữ, xử lý 09 vụ, 60 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội; triệt phá 142 tụ điểm tệ nạn xã hội. Trên lĩnh vực phòng, chống tội phạm về ma túy, thành viên “Tổ 896” thường xuyên trao đổi thông tin với nhau về hoạt động của các đối tượng ma túy nên kịp thời phát hiện các đối tượng ma túy từ địa bàn xã này sang xã khác lẫn trôn. Bên cạnh đó, đã tổ chức nhiều đợt test ma túy 1.420 đối tượng, qua đó phát hiện 388 đối tượng dương tính, lập hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 128

đối tượng; lập hồ sơ quản lý 230 đối tượng sử dụng trái phép ma túy.

Ngoài ra, “Tổ 896” đã mở nhiều đợt truy quét tội phạm và vi phạm về ma túy, không để sót lọt, nhất là các đối tượng ma túy từ địa bàn ngoài huyện đến. Ngoài ra, hoạt động của Tổ không giới hạn địa bàn xã, thị trấn nên rất thuận lợi trong việc truy bắt, truy xét các đối tượng gây án, từ đó tạo được sự phối hợp, hỗ trợ giữa các xã, thị trấn với Công an huyện.

Trung tá Phạm Văn Phong, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy, Tổ trưởng của “Tổ 896” cho biết: *“Từng thành viên của Tổ công tác luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và giám sát lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ, phòng ngừa tiêu cực trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội. Nhiều vụ án xảy ra trong đêm vẫn đảm bảo huy động ngay lực lượng tham gia điều tra, khám phá nhanh các vụ án, truy bắt nóng các đối tượng gây án”*.

Đơn cử, khoảng 22 giờ ngày 30/01/2024, nhận được thông tin đối tượng Nguyễn Hoài Nhân, sinh năm 2005, ngụ ấp Bình Hoà Đông, xã Bình Nhì, huyện Gò Công Tây cùng khoảng 20 đối tượng điều khiển xe mô tô hai bánh, có cầm các loại hung khí gồm: mã tấu, chĩa, vỏ chai bia... chạy trên Quốc lộ 50 hướng từ Gò Công Tây đi thị xã Gò Công (nay là thành phố Gò Công), Công an huyện Gò Công Tây đã huy động ngay “Tổ 896” tổ chức truy đuổi, đến Khu phố 6, thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây. Tổ công tác bắt được 14 đối tượng, thu giữ 04 cây chĩa; 02 mã tấu, 02 cây kiếm. Qua làm việc, các đối tượng khai nhận tụ tập, mang theo hung khí để đến điểm hẹn tại xã Thạnh Trị, huyện Gò Công Tây giải quyết mâu thuẫn với 01 nhóm thanh thiếu niên khác, ngụ thị xã Gò Công (nay là thành phố Gò Công).

### **Nhân rộng mô hình**

Thượng tá Nguyễn Hải An, Trưởng Công an huyện Gò Công Tây đánh giá *“ với những kết quả đạt được từ việc thành lập Tổ công tác đặc biệt đã góp phần quan trọng trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, góp phần kiểm soát tội phạm, đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, bước đầu giải*

*quyết được vấn đề khó khăn về lực lượng, đảm bảo lực lượng kịp thời để triển khai tấn công tội phạm, trấn áp các nhóm thanh thiếu niên có hành vi hoạt động vi phạm pháp luật trên địa bàn”.*

Từ những hiệu quả trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương và đánh giá cao hoạt động của Tổ 896, đồng thời chỉ đạo Công an huyện Gò Công Tây tiếp tục duy trì hoạt động; phối hợp các địa phương chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay để nhân rộng thực hiện, góp phần kiềm giảm các loại tội phạm, đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Lê Hoàng

## **TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG MỀM CHO THANH NIÊN VÀ HỌC SINH, SINH VIÊN GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG ĐẾN NĂM 2030**

**T**hực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030; Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, ngày 31/01/2024, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 123/QĐ-BLĐTBXH phê duyệt Đề án “Đào tạo và phát triển kỹ năng mềm cho thanh niên và học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp”. Đề án nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết giúp cán bộ, nhà giáo và học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh có khả năng giải quyết tốt hơn các vấn đề trong quá trình làm việc, nghiên cứu, học tập, góp phần nâng cao chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tạo tiền đề cho việc xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân lực có kỹ năng nghề, từng bước đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, thị trường lao động trong nước và quốc tế; góp phần nâng

cao chất lượng hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Việc triển khai thực hiện Đề án “Đào tạo và phát triển kỹ năng mềm cho thanh niên và học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đến năm 2030, được Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện đảm bảo thống nhất, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả thiết thực, khả thi và phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị. Trong đó, giao các sở, ngành và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chủ động triển khai thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo chức năng nhiệm vụ được phân công và bảo đảm hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện. Hướng tới mục tiêu chung là đào tạo và phát triển kỹ năng mềm cho thanh niên, học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết giúp cán bộ, nhà giáo, học sinh, sinh viên có khả năng giải quyết tốt hơn các vấn đề trong quá trình làm việc, nghiên cứu, học tập. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, tạo tiền đề cho việc xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân lực có kỹ năng nghề, từng bước đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, thị trường lao động, thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nâng cao năng lực của cán bộ, nhà giáo và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp về đào tạo, phát triển kỹ năng mềm cho thanh niên, học sinh, sinh viên; tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên, học sinh, sinh viên có cơ hội được phát triển kỹ năng mềm và tự tạo việc làm sau khi tốt nghiệp.

Mục tiêu phấn đấu cụ thể của tỉnh là 100% các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tuyên truyền nâng cao nhận thức về đào tạo và phát triển kỹ năng mềm cho thanh niên và học sinh, sinh viên; 100% các cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển khai thực hiện theo chương trình và tài liệu đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về kỹ năng mềm dành cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, thanh niên, học sinh, sinh viên do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xây dựng; 100% các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cử cán bộ quản lý, nhà giáo (khoảng 60 lượt cán bộ quản lý, nhà giáo) tham gia đào tạo, bồi

dưỡng, tập huấn các kiến thức, kỹ năng mềm nhằm nâng cao năng lực và hình thành đội ngũ nhà giáo, chuyên gia đào tạo và phát triển kỹ năng mềm; phấn đấu đến hết năm 2030, 100% các trường cao đẳng, các trường trung cấp, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp tổ chức đào tạo, lồng ghép đào tạo, phát triển kỹ năng mềm cho thanh niên và học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp; hình thành mạng lưới, liên kết giữa doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong việc đào tạo và phát triển kỹ năng mềm cho thanh niên và học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Để thực hiện Đề án “Đào tạo và phát triển kỹ năng mềm cho thanh niên và học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đến năm 2030 đạt được các mục tiêu đã đề ra cần quan tâm chú trọng một số vấn đề sau:

- Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của thanh niên, học sinh, sinh viên, đội ngũ cán bộ, nhà giáo và các cơ quan, tổ chức về đào tạo và phát triển kỹ năng mềm cho thanh niên, học sinh, sinh viên.

- Xây dựng, biên soạn chương trình và tài liệu đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về kỹ năng mềm dành cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, thanh niên, học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

- Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, nhà giáo làm công tác đào tạo và phát triển kỹ năng mềm.

- Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong đào tạo và phát triển kỹ năng mềm.

- Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong đào tạo và phát triển kỹ năng mềm.

- Tăng cường vai trò của doanh nghiệp trong các hoạt động đào tạo và phát triển kỹ năng mềm.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của các cơ quan đơn vị, địa phương theo chức năng nhiệm vụ được phân công.

Lam Thanh



# TÌNH HÌNH THẾ GIỚI THỜI GIAN GẦN ĐÂY

## 1. Kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ và dư luận của cộng đồng quốc tế

*Ngày 07/11/2024, Ủy ban Bầu cử Liên bang Mỹ cho biết, tất cả 50 bang của Mỹ đã hoàn thành công tác kiểm phiếu và công bố kết quả chung cuộc với chiến thắng thuộc về ứng cử viên của đảng Cộng hòa Donald Trump.*

Theo công bố kết quả bầu cử, ông Donald Trump đã giành chiến thắng với 312 phiếu đại cử tri, trong khi ứng cử viên đảng Dân chủ Kamala Harris nhận được 226 phiếu đại cử tri. Theo luật định, một ứng cử viên cần nhận tối thiểu 270 phiếu trên tổng số 538 phiếu đại cử tri để đắc cử Tổng thống Mỹ. Về số phiếu phổ thông, ông Trump nhận được 72,9 triệu phiếu, bà Harris với 68,2 triệu phiếu. Đây là lần đầu tiên ông giành được nhiều phiếu bầu phổ thông hơn các ứng cử viên đảng Dân chủ. Hiện nước Mỹ đã bắt đầu tiến trình chuyển giao quyền lực cho chính quyền mới. Tổng thống đắc cử Trump đã thiết lập một nhóm tiếp quản quyền lực để bắt đầu tiến trình chuyển giao kéo dài 75 ngày. Kết quả bỏ phiếu đại cử tri sẽ được công bố vào ngày 06/01/2025 và ông Trump sẽ tuyên thệ nhậm chức tại Đồi Capitol ngày 20/01/2025, chính thức trở thành tổng thống thứ 47 của nước Mỹ.

Nhiều nước đã chúc mừng Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ với Mỹ. Đáng chú ý, ngày 08/11/2024, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã chúc mừng ông Donald Trump về chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, ca ngợi ông Trump vì sự dũng cảm khi đối mặt với một kẻ tấn công có vũ trang và nói rằng Nga sẵn sàng đối thoại với Tổng thống Donald Trump. Theo người phát ngôn Điện Kremlin, Tổng thống Putin đã nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đối thoại với tất cả các bên quan tâm và với những người có thể đóng góp vào việc giải quyết xung đột ở Ukraine. Trong bài phát biểu đêm 06/11/2024, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chúc mừng

chiến thắng của ông Trump, cho rằng kết quả bầu cử Mỹ là hoàn toàn thuyết phục. Ông Zelensky nhấn mạnh, đối với Ukraine, điều vô cùng quan trọng là “hòa bình thông qua sức mạnh”, đồng thời mong muốn điều này trở thành nguyên tắc trong chính sách của tân Tổng thống Hoa Kỳ.

*Về đối ngoại*, chiến thắng của ông Trump trước Phó Tổng thống Kamala Harris đặt ra những câu hỏi về chính sách hỗ trợ của Mỹ với Ukraine trong tương lai. Trong các tuyên bố tranh cử, ông Donald Trump nhiều lần tuyên bố, ông có thể chấm dứt xung đột Nga - Ukraine trong vòng 24 giờ. Các nhà dự báo chính sách cho rằng, ông Trump nhiều khả năng sẽ cắt giảm sự hỗ trợ cho Ukraine trong nỗ lực nhằm nhanh chóng chấm dứt cuộc xung đột với Nga, tìm cách đảo ngược các chính sách của chính quyền Tổng thống Biden về chống biến đổi khí hậu và rút Mỹ khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Với Trung Đông, nhiều khả năng ông Trump sẽ duy trì chính sách của chính quyền tiền nhiệm như gây sức ép đối với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, vận động đạt được lệnh ngừng bắn, kêu gọi giải pháp hai nhà nước.

Sau khi ông Donald Trump tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, kinh tế thế giới lập tức đã có những chuyển biến. Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh khi các nhà đầu tư kỳ vọng vào triển vọng giảm thuế doanh nghiệp. Tỷ giá đồng USD đang có chiều hướng tăng và điều này dẫn tới giá dầu thế giới cũng như giá vàng thế giới có chiều hướng giảm do chịu sức ép từ việc tăng giá từ đồng USD. Tại thị trường châu Á và châu Âu, các nhà hoạch định chính sách và giới doanh nghiệp đang lo ngại với chính sách thuế quan trong các tuyên bố cam kết của ông Trump khi vận động tranh cử. Cụ thể:

*Về kinh tế*, trọng tâm ưu tiên của ông Trump đối với các vấn đề thương mại quốc tế sẽ là chính sách thuế quan chứ không phải chính sách công nghệ. Ông Trump từng phát biểu đề xuất giảm thuế doanh nghiệp đối với sản xuất trong nước, miễn tính thuế với nhiều loại thu nhập và bãi bỏ cơ chế tín dụng thuế năng lượng xanh. Ông tuyên bố

sẽ bù đắp những khoản cắt giảm đó nhờ thúc đẩy tăng trưởng và đánh thuế hàng nhập khẩu với mức thuế quan mới 10% - 20% đối với hầu hết hàng hóa nước ngoài và mức thuế cao hơn nhiều đối với hàng hóa từ Trung Quốc. Ông cũng nhấn mạnh sẽ giảm nhập cư bất hợp pháp, vốn là gánh nặng với nền kinh tế Mỹ. Trong dự báo vào tháng trước, IMF cho biết thuế quan, cùng với phần còn lại của chương trình nghị sự kinh tế của ông Trump, gồm việc thắt chặt các quy định về nhập cư, gia hạn cắt giảm thuế và tăng chi phí vay toàn cầu, sẽ khiến sản lượng kinh tế toàn cầu giảm 0,8% trong năm 2025 và 1,3% vào năm 2026.

## 2. Diễn biến tình hình bán đảo Triều Tiên

*Tình hình bán đảo Triều Tiên tiếp tục căng thẳng khi Triều Tiên tuyên bố đẩy mạnh năng lực hạt nhân, chuẩn bị cho cuộc chiến tổng lực. Hàn Quốc duy trì lập trường cứng rắn, tăng cường hợp tác với Hoa Kỳ và Nhật Bản.*

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gia tăng trong thời gian qua. Giữa tháng 10, Triều Tiên đã kích nổ mìn, phá hủy nhiều đoạn thuộc tuyến đường Gyeongui và Donghae nối liền với Hàn Quốc. Các tuyến đường là thành tựu của thời kỳ quan hệ hai bên giảm căng thẳng.

Tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục tiếp diễn khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, ngày 31/10, cho rằng binh sĩ Triều Tiên có mặt tại Nga và sẽ tham gia cuộc xung đột tại Ukraine. Trang Reuters dẫn lời ông Blinken, có khoảng 10.000 quân Triều Tiên đang ở Nga, trong đó có tới 8.000 quân ở vùng Kursk. Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cáo buộc việc Nga hiện huấn luyện binh lính Triều Tiên về pháo, máy bay không người lái và các hoạt động bộ binh cơ bản, cho thấy họ “hoàn toàn có ý định” sử dụng lực lượng này trên chiến trường.

Ngày 01/11, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) xác nhận nước này đã thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-19 một ngày trước đó và đã đạt được trạng thái “không thể đảo ngược” trong việc phát triển các phương tiện phóng vũ khí hạt nhân. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Sean Savett nói rằng Mỹ lên án mạnh mẽ vụ phóng thử, gọi đây là hành vi vi phạm

nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol yêu cầu có các biện pháp nghiêm khắc để đối phó “sự khiêu khích” của Triều Tiên, đồng thời ban hành lệnh cấm xuất khẩu sang Bình Nhưỡng nguyên liệu để sản xuất tên lửa dùng nhiên liệu rắn.

Quân đội Hàn Quốc - Mỹ - Nhật Bản đã tiến hành các cuộc tập trận không quân chung ở phía Nam Bán đảo Triều Tiên trong ngày 3/11 với sự tham gia của ít nhất một máy bay ném bom B-1B. Đây là cuộc tập trận không quân thứ hai giữa 3 bên trong năm nay và diễn ra ngay sau cuộc thử tên lửa của Triều Tiên.

Như một hành động đáp trả, Sách trắng trên do Viện nghiên cứu Nhà nước kẻ thù của CHDCND Triều Tiên biên soạn và được KCNA công bố vào ngày 3/11 đã chỉ trích những phát biểu của ông Yoon về chiến tranh, cho là “liều lĩnh, từ bỏ các yếu tố của một thỏa thuận liên Triều, tham gia việc lên kế hoạch chiến tranh hạt nhân với Mỹ và tìm kiếm mối quan hệ chặt chẽ hơn với Nhật Bản và NATO”; “Những động thái quân sự ngày càng tội tộ của họ chỉ dẫn đến hậu quả mang tính nghịch lý là thúc đẩy (Triều Tiên) tích trữ vũ khí hạt nhân với tốc độ cấp số nhân và phát triển hơn nữa khả năng tấn công hạt nhân của mình”.

Có thể thấy là cuộc đối đầu giữa Triều Tiên với Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc tiếp tục leo thang mức độ quyết liệt. Sau khi kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ được công bố với chiến thắng thuộc về ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump, một số nhà phân tích đưa ra dự đoán về khả năng diễn ra một hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều liên quan đến chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng trong nhiệm kỳ tới đây của ông Trump. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, nhiều xung đột, điểm nóng leo thang căng thẳng lên cấp độ mới cùng với việc phi hạt nhân hóa Triều Tiên không còn là một mục tiêu có thể đạt được một cách thực tế, hội nghị giữa hai bên khó có thể xảy ra.

### **3. Một số diễn biến tình hình thế giới thời gian gần đây**

#### **- Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mở Văn phòng**

**đại diện tại Ukraine.** Ông Patrick Turner, người đứng đầu Văn phòng đại diện của NATO ở thủ đô Kiev (Ukraine), ngày 05/11, đã đến Kiev để bắt đầu công việc và gặp Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov. Theo Thông cáo của NATO, ông Turner sẽ là điều phối viên hợp tác giữa NATO với chính quyền Ukraine. Ông sẽ điều phối các nỗ lực của NATO và cung cấp cho liên minh những đánh giá và khuyến nghị về tình hình ở Ukraine.

- **Đức đang lâm vào tình trạng hỗn loạn chính trị** do liên minh 3 đảng của chính quyền Thủ tướng Scholz bị tan rã, xuất phát từ việc ông cách chức Bộ trưởng Tài chính Christian Lindner, lãnh đạo của đảng FDP. Đảng FDP tuyên bố rút khỏi liên minh cầm quyền và rút 3 bộ trưởng khỏi Nội các. Chính phủ liên minh ba bên đầu tiên trong lịch sử nước Đức đã sụp đổ sau một loạt bất đồng, đặc biệt là liên quan đến cách thức thúc đẩy nền kinh tế đang chững lại. Theo một kết quả thăm dò công bố ngày 08/11, khoảng 65% cử tri Đức mong muốn tiến hành bầu cử càng sớm càng tốt. Cuộc khủng hoảng chính trị tại Đức đang gây thêm khó khăn cho ngành công nghiệp nước này. Tình hình càng trở nên căng thẳng sau khi ông Donald Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ, làm dấy lên lo ngại về hàng rào thuế quan đối với các nhà sản xuất châu Âu, và các căng thẳng thương mại với Trung Quốc leo thang.

- **Tổng thống Putin cảnh báo thách thức toàn cầu trong 20 năm tới;** cảnh báo việc phương Tây kêu gọi giáng một đòn chiến lược vào Nga và vi phạm các thỏa thuận của mình bằng cách mở rộng sang phía Đông châu Âu có thể dẫn tới một thảm kịch toàn cầu. Bên cạnh đó, Tổng thống Putin cũng đề cập đến sự ra đời của một trật tự thế giới mới sau khi quá trình cạnh tranh diễn ra mà không thể hòa giải. Tổng thống Nga cho rằng, một trật tự thế giới đa cực mới nổi phải là trật tự không có bá quyền, không có quốc gia hay dân tộc nào thua thiệt. Với lý do trên, ông ca ngợi BRICS là một ví dụ điển hình cho sự hợp tác thực sự mang tính xây dựng trong môi trường quốc tế mới. Tổng thống Putin chỉ ra, ngay cả trong số các thành viên NATO cũng có những nước quan tâm đến việc hợp tác chặt chẽ với BRICS.

Nguồn: TBNB TW 12 - 2024

# ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHỞI TẠO TỪ MÁY TÍNH TIỀN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

Quán triệt sự chỉ đạo của Tổng cục Thuế về việc triển khai hóa đơn điện tử có mã khởi tạo từ máy tính tiền tại các công văn: 3170/TCT-DNNCN ngày 26/8/2022; 3591/TCT-CNTT ngày 28/9/2022; 305/TCT-DNNCN ngày 06/02/2023 và các văn bản hướng dẫn khác; thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 29/3/2023 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền (HĐĐT MTT) trên địa bàn tỉnh, Cục Thuế tỉnh Tiền Giang đã thực hiện triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền qua từng giai đoạn trong suốt năm 2023 và 2024, với kết quả đạt được như sau:

Giai đoạn 1 năm 2023: Kết quả đến ngày 31/3/2023 đã đăng ký thành công HĐĐT MTT: 08 cơ sở kinh doanh (trong đó có 05 doanh nghiệp và 03 hộ kinh doanh).

Giai đoạn 2 năm 2023: Kết quả đạt được đến hết ngày 31/12/2023 số cơ sở kinh doanh đã đăng ký HĐĐT MTT là 523/658 doanh nghiệp, hộ kinh doanh (DN, HKD) tỉ lệ 79,5%. Số lượng cơ sở kinh doanh chưa thực hiện trong năm 2023 tiếp tục được bổ sung vào danh sách triển khai trong năm 2024.

Giai đoạn năm 2024: từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/9/2024, số lượng cơ sở kinh doanh triển khai thực hiện HĐĐT MTT là: 1.512/1.695 cơ sở kinh doanh, đạt 89,2% (trong đó có 1.291 DN và 221 hộ kinh doanh). Tổng cục Thuế giao chỉ tiêu là phải đạt 70% đến 31/12/2024, tuy nhiên đến ngày 30/9/2024, Cục Thuế tỉnh Tiền Giang đã hoàn thành vượt chỉ tiêu mà Tổng cục Thuế giao trong năm 2024 là 19,2%.

Trong thời gian tới, Cục Thuế tiếp tục phấn đấu đạt 100% kế hoạch mà Tổng cục Thuế giao từ đầu năm 2024, trong đó, tập trung tiếp tục tuyên truyền vận động đến DN, Hộ kinh doanh thuộc diện triển khai để chuyển đổi sang sử dụng HĐĐT MTT. Đối với cơ sở kinh doanh đã đăng ký HĐĐT MTT nhưng chưa sử dụng, cơ quan thuế sẽ theo dõi và yêu cầu cơ sở kinh doanh này thực hiện sử dụng HĐĐT MTT.

## NGƯỜI NỘP THUẾ CẦN CÀI ĐẶT, SỬ DỤNG ETAX MOBILE ĐỂ BẢO VỆ QUYỀN LỢI VÀ THỰC HIỆN THỦ TỤC THUẾ AN TOÀN

Ngày 18/10/2024, Cục Thuế doanh nghiệp lớn (Tổng cục Thuế) ban hành Công văn số 1345/CT-QLT2 về việc phối hợp tuyên truyền, phổ biến trong công tác hoàn thuế thu nhập cá nhân gửi đến doanh nghiệp. Cục Thuế tỉnh Tiền Giang khuyến nghị người nộp thuế cần cài đặt sử dụng ứng dụng **eTax Mobile** để thực hiện việc quyết toán thuế, hoàn

thuế thu nhập cá nhân. Người nộp thuế tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản (account), mật khẩu cho các đối tượng khác tránh trường hợp đối tượng xấu lợi dụng, lừa đảo sử dụng tài khoản bất hợp pháp... Đây là một phần trong nỗ lực hiện đại hóa và bảo mật các dịch vụ thuế của ngành Thuế, giúp người dân tránh được những rủi ro bị lừa đảo hoặc lợi dụng trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế.

### **- Khuyến cáo để tránh lừa đảo và bảo vệ thông tin cá nhân**

Thời gian qua, nhiều đối tượng đã lợi dụng kẽ hở trong việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ thuế để lừa đảo người dân, gây thiệt hại tài chính và rủi ro về thông tin cá nhân. Để phòng tránh rủi ro, Cục Thuế tỉnh Tiền Giang khuyến cáo:

**- Không cung cấp thông tin tài khoản, mật khẩu eTax Mobile cho người khác:** Chỉ người nộp thuế mới nên truy cập và sử dụng tài khoản eTax Mobile của mình. Các đối tượng xấu có thể yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân dưới nhiều lý do khác nhau (hỗ trợ hoàn thuế, làm hồ sơ quyết toán hộ, v.v.) nhưng thực tế là để thực hiện các hành vi lừa đảo.

**- Không sử dụng các dịch vụ thuế từ các nguồn không uy tín:** Người nộp thuế nên cẩn trọng với các “dịch vụ hoàn thuế” từ các trang mạng xã hội không được kiểm chứng. Nhiều cá nhân hoặc nhóm người lừa đảo yêu cầu người nộp thuế cung cấp toàn bộ thông tin tài khoản, mật khẩu eTax Mobile để làm thủ tục, điều này dễ dẫn đến bị đánh cắp thông tin và bị chiếm đoạt tài sản.

**- Chỉ tải và cài đặt eTax Mobile từ nguồn chính thống:** Để đảm bảo an toàn, người dân nên tải ứng dụng eTax Mobile trực tiếp từ Google Play (đối với thiết bị Android) và Apple Store (đối với thiết bị IOS). Các ứng dụng giả mạo thường yêu cầu người dùng cấp quyền truy cập sâu vào thiết bị như xem màn hình, dữ liệu nhập, hoặc điều khiển màn hình - đây là những dấu hiệu cảnh báo lừa đảo.

### **Cập nhật phiên bản mới của ứng dụng eTax Mobile (phiên bản 3.2.1)**

Ứng dụng eTax Mobile của CH Play hoặc App Store đã được nâng cấp lên phiên bản 3.2.1 với các tính năng mới như sau:

**Một là:** nâng cấp chức năng Tra cứu thông tin quyết toán thuế. Chức năng này hỗ trợ NNT tra cứu thông tin quyết toán từ kỳ quyết toán năm >=2021. Đồng thời hỗ trợ NNT nhập thông tin để phản ánh đến Cơ quan Thuế về thông tin quyết toán thuế.

**Hai là:** Bổ sung chức năng Tra cứu thông tin gửi CQT; Mã QR-Code thông tin NNT.

**Ba là:** Nâng cấp các chức năng: Nộp thuế thay, Liên kết tài khoản, Đăng ký tài khoản, Thông báo (notification), Tra cứu hồ sơ quyết toán thuế.

## NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA THÔNG TƯ SỐ 71/2024/TT-BTC HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HỢP TÁC XÃ, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ

**N**gày 07/10/2024, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 71/2024/TT-BTC về hướng dẫn chế độ kế toán Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, áp dụng cho năm tài chính bắt đầu từ hoặc sau ngày 01/01/2025 và thay thế cho Thông tư số 24/2017/TT-BTC ngày 28/3/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Thông tư này hướng dẫn về chứng từ kế toán, tài khoản kế toán, nguyên tắc ghi sổ kế toán, lập và trình bày báo cáo tài chính của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (sau đây gọi chung là hợp tác xã); không áp dụng cho việc xác định nghĩa vụ thuế của hợp tác xã đối với ngân sách Nhà nước. Việc ghi sổ kế toán phải căn cứ vào các chứng từ kế toán được phản ánh trên cơ sở các giao dịch kinh tế phát sinh và đã hoàn thành. Hợp tác xã phải tuân thủ các quy định của pháp luật, cơ chế, chính sách liên quan khi thực hiện các giao dịch kinh tế.

Nội dung thay đổi lớn nhất của Thông tư là thay đổi một số tài khoản kế toán và phương pháp hạch toán các nghiệp vụ có liên quan. Thông tư cũng hướng dẫn chi tiết cách xử lý trong quá trình chuyển tiếp, cụ thể các tài khoản như sau:

- **Tài khoản 332 - Phải trả của hoạt động tín dụng nội bộ**
- **Tài khoản 6123 - Chi phí hoạt động cho vay nội bộ**
- **Tài khoản 359 - Quỹ dự phòng rủi ro tín dụng**

### ***Hợp tác xã thực hiện chuyển đổi số dư các Tài khoản sau:***

Hợp tác xã căn cứ vào số dư TK 132 - Phải thu của hoạt động tín dụng nội bộ để chuyển sang TK 132 - Phải thu của hoạt động cho vay nội bộ.

Các Hợp tác xã đang ghi nhận và theo dõi khoản hỗ trợ của Nhà nước bằng tài sản phi tiền tệ không phải hoàn lại, quyền sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất, các tài sản khác là tài sản cố định (chi tiết tài sản không chia), thì chuyển số dư chi tiết của Tài khoản 211 - Tài sản cố định (chi tiết tài sản không chia) sang theo dõi trên Tài khoản 212 - Tài sản chung không chia (chi tiết theo từng loại tài sản, từng đối tượng ghi tài sản). Đồng thời chuyển nguồn hình thành tài sản là các khoản hỗ trợ của Nhà nước bằng tài sản phi tiền tệ không phải hoàn lại, quyền sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất, các tài sản khác là tài sản cố định đang theo dõi trên Tài khoản 442 - Nguồn vốn trợ cấp, hỗ trợ không hoàn lại của Nhà nước sang Tài khoản 4422 - Nguồn hình thành tài sản chung không chia.



## CƠ QUAN THUẾ NGĂN CHẶN, XỬ LÝ TÌNH TRẠNG RAO BÁN HÓA ĐƠN TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

**T**hời gian qua, cơ quan thuế các cấp đã có nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về hóa đơn; tăng cường kiểm tra phát hiện người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro về hóa đơn... Tuy nhiên, tình trạng mua bán hóa đơn điện tử trên không gian mạng vẫn diễn ra công khai với chiều hướng phức tạp mặc dù nhiều vụ án mua bán hóa đơn đã bị xử lý hình sự.

Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả trong công tác phòng, chống tình trạng mua bán hóa đơn điện tử, đặc biệt là việc quảng cáo, rao bán hóa đơn trên không gian mạng. Ngày 24/10/2024 Tổng cục Thuế đã ban hành công văn số 4786/TCT-TTKT yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết liệt và đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp ngăn chặn tình trạng mua bán hóa đơn trên không gian mạng theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế tại công văn số 2812/TCT-TTKT ngày 07/7/2023, chủ động thu thập thông tin của các đối tượng rao bán hóa đơn trên không gian mạng trên địa bàn; thông tin từ các nguồn báo chí, mạng xã hội; thông tin từ nguồn đọan tố cáo, phản ánh từ các đơn vị, cá nhân trong và ngoài địa bàn quản lý... đề tổ chức rà soát, nắm bắt thông tin, chuyển thông tin đến các cơ quan chức năng liên quan (Công an, Thông tin truyền thông,...) có biện pháp ngăn chặn việc phát tán, đăng tải các thông tin rao bán hóa đơn điện tử trên không gian mạng và kịp thời điều tra, xử lý các hành vi vi phạm của các đối tượng.

Tổ chức thực hiện nghiêm túc quy định, quy trình về quản lý hóa đơn, quy trình áp dụng quản lý rủi ro về hóa đơn để thường xuyên đánh giá, sàng lọc các doanh nghiệp có rủi ro cao về hóa đơn; thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện các vi phạm, đặc biệt lưu ý đối với các hành vi mua bán hóa đơn liên quan đến người nộp thuế trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố để kịp thời cung cấp thông tin liên quan cho cơ quan thuế các tỉnh, thành phố để có biện pháp xử lý thuế theo quy định. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, cơ quan Thuế các cấp chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an ngang cấp để tiến hành phối hợp cung cấp thông tin, rà soát các tổ chức, cá nhân có hành vi mua bán hóa đơn trên địa bàn để kịp thời ngăn chặn, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, chủ động nghiên cứu và triển khai các giải pháp công nghệ thông tin trong các nghiệp vụ thu thập, đánh giá và phân tích thông tin về hóa đơn trên không gian mạng; tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng để người nộp thuế hiểu và nắm được các chế tài xử lý đối với hành vi mua bán hóa đơn, hướng dẫn người nộp thuế thực hiện đúng chính sách pháp luật về thuế, hóa đơn.

Phải thường xuyên cập nhật thông tin từ các cơ quan chức năng về tổ chức, cá nhân tại địa bàn do Cục Thuế quản lý đã bị khởi tố, điều tra dấu hiệu tội phạm mua bán hóa đơn để kịp thời báo cáo Tổng cục Thuế.

**Bùi Ngọc Bảo Quốc**

## QUAN TÂM THỰC HIỆN DUY TRÌ TIÊU CHÍ MÔI TRƯỜNG TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI CÁC XÃ GÓP PHẦN TRONG XÂY DỰNG TỈNH TIỀN GIANG ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI VÀO NĂM 2025



*Tuyến đường hoa trên địa bàn xã Đông Thạnh, huyện Gò Công Tây*

**T**rong những năm qua, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh đặc biệt là khu vực nông thôn đã có những chuyển biến tích cực, ý thức của người dân trong hoạt động bảo vệ môi trường được nâng lên, tình trạng bỏ rác không đúng nơi quy định đã được cải thiện; các hộ gia đình đã thực hiện phân loại rác thải tại nguồn, việc thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt cũng được các địa phương triển khai thực hiện, chất thải trong chăn nuôi được người dân thu gom và xử lý. Nhiều địa phương đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, huyện nông thôn mới, thành phố và thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới góp phần tạo diện mạo mới cho các xã nông thôn.

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh nói chung, khu vực nông thôn nói riêng cũng còn tồn tại nhiều hạn chế nhất định:

- Tỷ lệ thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn và xử lý rác thải sinh hoạt và tỷ lệ thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật ở khu vực nông thôn còn ở mức thấp hơn so với Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025. Rác thải túi nhựa và ni lông vẫn còn phát sinh trên một số tuyến đường giao thông như quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ, khu vực chợ, khu dân cư, các tuyến đường giao thông nông thôn; ven các kênh, rạch, sông gây mất vẻ mỹ quan và làm ô nhiễm môi trường.

- Hệ thống thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt chưa đồng bộ: năng lực thu gom của đơn vị thu gom còn hạn chế; việc thu gom rác không kịp thời và không lấy hết rác xung quanh các thùng chứa rác tại các điểm tập kết gây ô nhiễm môi trường; các điểm tập kết, điểm trung chuyển rác chưa đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường, một số nơi còn phát sinh các bãi rác tự phát.

- Ý thức về bảo vệ môi trường của một số cá nhân và hộ gia đình chưa cao vẫn còn thói quen bỏ rác thải không đúng quy định: vứt rác thải sinh hoạt, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng ở nơi công cộng, kênh, rạch.

- Một số nơi, cấp ủy đảng, chính quyền chưa nhận thức đầy đủ, đúng mức về tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường. Các địa phương đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới còn chủ quan, lơ là trong việc duy trì nâng chất tiêu chí môi trường.

- Chưa phát huy hết vai trò và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường, nội dung và hình thức tuyên truyền chưa thật sự phong phú, đa dạng dễ lôi cuốn người nghe; phát động các mô hình về bảo vệ môi trường nhưng chưa được duy trì.

- Các tuyến đường cây xanh và hoa đã trồng nhưng có một số tuyến chưa được chăm sóc nên một số tuyến đã trồng không được duy trì.

Để công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới được nâng cao, góp phần trong việc tỉnh Tiền Giang đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025, các địa phương quan tâm thực hiện các công việc sau:

**1.** Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về bảo vệ môi trường khu vực nông thôn; Kế hoạch số 248/KH-UBND ngày 11/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 29/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường”; Kế hoạch số 387/KH-UBND ngày 23/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-CT/TU ngày 29/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường”; Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động chuyên đề thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường” giai đoạn năm 2024 - 2025 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

**2.** Xây dựng phương án, kế hoạch thu gom và phân loại rác thải trên địa bàn huyện, thị, thành cho năm 2024 và những năm tiếp theo đảm bảo đạt yêu cầu của bộ tiêu chí. Hàng năm bố trí kinh phí cho Ủy ban nhân dân cấp xã để xây dựng các điểm tập kết rác hoặc điểm trung chuyển rác đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

**3.** Lựa chọn các đơn vị có đủ năng lực để ký hợp đồng thu gom rác trên địa bàn huyện. Quan tâm, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thu gom rác của các đơn vị thu gom, đảm bảo thu gom rác xung quanh các thùng rác tại các điểm tập kết rác không để tồn đọng gây ô nhiễm môi trường.

4. Xây dựng kế hoạch, lộ trình nạo vét, xử lý các tuyến, kênh rạch bị ô nhiễm nguồn nước. Thường xuyên tuyên truyền cho người dân về việc bảo vệ môi trường trong chăn nuôi, có chế tài xử lý đối với các trường hợp vi phạm.

5. Lắp đặt các hố thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng thuận tiện cho người dân trong việc bỏ vào;

6. Rà soát, kiểm tra các cơ sở y tế, các phòng khám đa khoa trên địa bàn trong việc thu gom và xử lý rác thải y tế. Đảm bảo 100% rác thải y tế và bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng được thu gom và xử lý theo quy định.

7. Tăng cường công tác phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp trong việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án 01/ĐA-MTTQ-BTT ngày 03/01/2024 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phát động Cuộc vận động “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2023 - 2028.

8. Phối hợp với các cơ quan thông tin, tuyên truyền và hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở thường xuyên đưa tin, bài, phóng sự, hình ảnh về các hoạt động bảo vệ sinh môi trường. Vận động để mỗi người dân, mỗi hộ gia đình khu vực nông thôn tích cực tham gia thực hiện các phong trào bảo vệ môi trường như: thu gom, phân loại xử lý rác thải ngay tại hộ gia đình; xử lý nước thải sinh hoạt, xử lý chất thải chăn nuôi đúng quy định; không đổ rác bừa bãi, vỏ bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và xác súc vật chết ở nơi công cộng; từ bỏ thói quen sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần..., tạo cảnh quan môi trường tại khu vực nông thôn thực sự “sáng, xanh, sạch, đẹp”. Kịp thời khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc, đi đầu trong công tác bảo vệ môi trường, thu gom và phân loại rác thải sinh hoạt nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường trong xã hội.

9. Thực hiện việc duy trì nâng chất tiêu chí môi trường đối với địa phương đã đạt chuẩn huyện nông thôn mới, thành phố, thị xã hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới, đồng thời chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới tổ chức thực hiện việc duy trì nâng chất tiêu chí môi trường theo Bộ tiêu chí Quốc gia giai đoạn xây dựng nông thôn mới đoạn 2021- 2025. Hàng năm, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức kiểm tra việc duy trì nâng chất tiêu chí môi trường đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới và báo cáo về Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh đối với các địa phương thực hiện việc duy trì nâng chất không đạt theo yêu cầu của bộ tiêu chí để làm cơ sở xếp loại thi đua cuối năm.

**Huỳnh Thị Tú Quyên**  
Sở Tài nguyên và Môi trường

## MƯỢN THẺ BHYT ĐỂ KHÁM CHỮA BỆNH BỊ XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO?

**B**ảo hiểm y tế (BHYT) là một chính sách quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội, thể hiện đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta trong việc bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Từ đó đã giúp cho hàng trăm nghìn trường hợp vượt qua khó khăn về kinh tế khi không may bị ốm đau, bệnh tật. Hàng năm, quỹ BHYT đã chi hàng trăm nghìn tỉ đồng khám chữa bệnh (KCB) cho hàng trăm triệu lượt người. Riêng tại tỉnh Tiền Giang trong 10 tháng đầu năm 2024 đã có trên 3,6 triệu lượt người KCB BHYT với số tiền KCB trên 1.070 tỉ đồng, có nhiều trường hợp được quỹ BHYT chi trả hàng trăm triệu đồng.

Nguyên tắc của BHYT là có đóng, có hưởng, cộng đồng cùng chia sẻ rủi ro, lấy số đông bù cho những người không may mắc bệnh, phải điều trị tốn kém tiền của. Thế nhưng, không ít người vẫn thờ ơ khi nói đến việc tham gia BHYT, khi mắc bệnh thì mượn thẻ BHYT của người khác để đi KCB.

### ***Mượn thẻ BHYT hoặc sử dụng thẻ BHYT của người khác thì bị xử lý như thế nào?***

Theo Điều 84 Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định về sử dụng BHYT trong khám bệnh, chữa bệnh như sau:

“Điều 84. Vi phạm quy định về sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trong khám bệnh, chữa bệnh

**1. Phạt tiền đối với hành vi cho người khác mượn thẻ bảo hiểm y tế hoặc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của người khác trong khám bệnh, chữa bệnh theo một trong các mức sau đây:**

a) Từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với trường hợp vi phạm nhưng chưa làm thiệt hại đến quỹ bảo hiểm y tế;

b) Từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với trường hợp vi phạm làm thiệt hại đến quỹ bảo hiểm y tế.

### **2. Biện pháp khắc phục hậu quả:**

*Buộc hoàn trả số tiền đã vi phạm vào tài khoản thu của quỹ bảo hiểm y tế (nếu có) đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.”*

Mượn thẻ BHYT để trục lợi là một vấn đề nghiêm trọng cần được xem xét một cách thẳng thắn, đòi hỏi sự chung tay từ phía cộng đồng. Khi mỗi người dân ý thức được quyền lợi của bản thân và sẵn sàng bảo vệ lợi ích chung, chúng ta mới có thể xây dựng một hệ thống BHYT công bằng, minh bạch và bền vững.

**Bảo hiểm xã hội tỉnh Tiền Giang**

## NHỮNG THỰC PHẨM TỐT NHẤT CHO SỨC KHỎE TIM MẠCH

**T**ham khảo những hướng dẫn của tổ chức tim mạch về chế độ dinh dưỡng, cách ăn uống, một số thực phẩm tốt cho sức khỏe của trái tim và các yếu tố nguy cơ tim mạch khác cần lưu ý.

### 1. Thực phẩm giúp tối đa hóa quá trình trao đổi chất tốt cho tim mạch

Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA) lưu ý rằng chế độ ăn uống không phải là yếu tố duy nhất để chống lại bệnh tim. Trên thực tế, sống theo quy tắc "7 điều đơn giản trong cuộc sống", áp dụng bảy cách tiếp cận để theo đuổi sức khỏe tim mạch tốt hơn. Chúng bao gồm nhận thức về cholesterol, duy trì hoạt động, duy trì cân nặng khỏe mạnh, theo dõi huyết áp, tìm hiểu về lượng đường trong máu, bỏ hút thuốc và áp dụng chế độ ăn uống lành mạnh cho tim.

Mặc dù chế độ ăn uống không phải là yếu tố duy nhất để ngăn ngừa bệnh tim nhưng lại cực kỳ quan trọng. Thực phẩm tốt cho tim không chỉ có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh mà chế độ ăn uống còn ảnh hưởng đến các lĩnh vực khác của "7 điều đơn giản" như kiểm soát cholesterol và lượng đường trong máu, đồng thời giúp có năng lượng để tập thể dục thường xuyên.

### 2. Một số thực phẩm tốt cho sức khỏe tim mạch

#### **Rau lá xanh**

AHA khuyến nghị nên ăn nhiều trái cây và rau quả hàng ngày, trong đó rau xanh là một trong những lựa chọn giàu chất dinh dưỡng nhất.

Có rất nhiều nghiên cứu đã phát hiện ra rằng tiêu thụ nhiều loại sản phẩm hàng ngày có thể làm giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim mạch và ăn cả quả thay vì ép lấy nước sẽ tốt hơn nhờ hàm lượng chất xơ.

Nguyên tắc chung là tìm kiếm những sản phẩm có "màu đậm" vì những sản phẩm này có xu hướng chứa nhiều chất dinh dưỡng hơn nhưng bất kể loại trái cây và rau quả nào cũng sẽ cung cấp cho cơ thể những chất dinh dưỡng quan trọng.

Ví dụ rau lá xanh như: rau cải xanh, bông cải xanh (súp lơ xanh), rau bina (rau chân vịt), rau muống...

#### **Ngũ cốc nguyên hạt**

Hướng dẫn của AHA nêu rõ nên tiêu thụ ngũ cốc nguyên hạt hàng ngày thay vì chỉ thỉnh thoảng ăn có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch cũng như đột quỵ, hội chứng chuyển hóa và bệnh tim mạch.

Ngũ cốc nguyên hạt là những loại ngũ cốc vẫn còn nguyên mầm,

cám và nội nhũ tinh bột và chúng thường được làm từ ít nhất 51% ngũ cốc nguyên hạt để được phân loại theo cách này.

### **Cây họ đậu**

Một hướng dẫn chế độ ăn uống khác dành cho những người tập trung vào sức khỏe tim mạch là kết hợp nhiều protein từ thực vật vào chế độ ăn hàng ngày.

Các loại đậu (chẳng hạn như đậu, đậu lăng, đậu xanh) là sự lựa chọn lành mạnh cho trái tim vì chúng có nhiều chất xơ và protein, đồng thời là nguồn thay thế lành mạnh cho protein từ động vật.

Mặc dù AHA khuyến nghị thay thế protein động vật bằng protein từ thực vật càng nhiều càng tốt nhưng họ cảnh báo rằng nhiều sản phẩm thay thế thịt trên thị trường vẫn được chế biến kỹ và có thể chứa hàm lượng đường bổ sung, chất béo bão hòa cao hơn. Đây là một lý do khác khiến cây họ đậu là sự lựa chọn an toàn và lành mạnh.

### **Quả đào**

AHA đặc biệt đề cập đến đào là một trong những loại trái cây giàu chất dinh dưỡng hơn để tiêu thụ, mặc dù loại trái cây và rau quả nào cũng có thể là một phần của chế độ ăn uống lành mạnh cho tim.

Tiêu thụ trái cây dưới bất kỳ hình thức nào (tươi, đông lạnh, đóng hộp hoặc khô) đều cung cấp chất dinh dưỡng mà trái tim cần nhưng điều quan trọng là phải chú ý việc bổ sung đường hoặc muối.

Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết đây, quả đào là những loại trái cây tốt nhất giúp giảm lượng đường trong máu. Đào là nguồn cung cấp kali dồi dào mà cơ thể sử dụng để điều chỉnh nhịp tim và huyết áp. Thực phẩm giàu kali có thể giúp giảm huyết áp bằng cách cho phép cơ thể loại bỏ lượng natri dư thừa và làm dịu căng thẳng trong thành mạch máu.

### **Cá**

Cá và các dạng hải sản khác là một phần tuyệt vời trong chế độ ăn có lợi cho tim. Theo tuyên bố của AHA ăn ít nhất hai lần mỗi tuần có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim, đặc biệt nếu nó được tiêu thụ thay thế cho các loại thực phẩm có hàm lượng chất béo bão hòa cao gây hại cho tim.

Theo AHA, ăn cá béo thay thế cho thịt đỏ không chỉ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mà còn giúp giảm nguy cơ đột quỵ, suy tim và tử vong do mọi nguyên nhân, chủ yếu là do hàm lượng omega-3.

### **Thịt gà**

AHA khuyến nghị nên bổ sung protein từ nguồn thực vật thay vì thịt càng nhiều càng tốt nhưng nếu thêm thịt gà hoặc thịt gia cầm vẫn có

thể tiêu thụ ở mức độ vừa phải như một phần của chế độ ăn uống lành mạnh cho tim.

Không khuyến khích tiêu thụ thịt chế biến sẵn, tức là bất kỳ loại thịt nào có thêm chất bảo quản hoặc muối. Các loại thịt chế biến phổ biến bao gồm thịt xông khói, thịt nguội, xúc xích...

Việc thay thế những loại thịt đã qua chế biến này bằng một lượng vừa phải thịt gia cầm chưa qua chế biến có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Dầu ô liu và các loại dầu thực vật dạng lỏng khác

Một mục tiêu chính trong việc thực hiện chế độ ăn có lợi cho tim là hạn chế lượng chất béo chuyển hóa và chất béo bão hòa, đồng thời thay thế chúng bằng chất béo không bão hòa.

Một cách mà AHA khuyến nghị thực hiện là tiêu thụ nhiều dầu thực vật lỏng hơn (như dầu ô liu, dầu hướng dương, dầu hạt lanh), tiêu thụ ít mỡ động vật và dầu thực vật nhiệt đới (dầu dừa, dầu cọ). Theo thời gian, điều này sẽ làm giảm mức tiêu thụ chất béo chuyển hóa và chất béo bão hòa và tăng mức tiêu thụ những chất béo lành mạnh hơn.

Sữa ít béo hoặc không béo

Vẫn còn một số tranh luận về việc lựa chọn các sản phẩm sữa đầy đủ chất béo so với sản phẩm không béo hoặc ít béo. Tuy nhiên, AHA đã kết luận rằng về lâu dài, tiêu thụ sữa ít chất béo có thể giúp mang lại một trái tim khỏe mạnh hơn.

Thông thường các sản phẩm sữa ít béo thường có nhiều đường bổ sung hơn, vì vậy, điều quan trọng là khi chọn sản phẩm sữa không béo hoặc ít béo phải đọc kỹ nhãn trên bao bì.

### 3. Những hướng dẫn quan trọng khác cho sức khỏe tim mạch

Cùng với các loại thực phẩm thông thường cần bổ sung vào chế độ ăn uống, AHA cũng khuyên nên tránh xa một số thực phẩm có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim.

Mọi người nên hạn chế tiêu thụ đồ uống có đường như soda cũng như hạn chế tiêu thụ thực phẩm đã qua chế biến sẵn, hạn chế lượng muối, kiểm soát lượng rượu tiêu thụ hàng tuần.

Tuân thủ những nguyên tắc này, đưa các thực phẩm có lợi cho tim vào chế độ ăn uống hàng ngày có thể cải thiện đáng kể sức khỏe tim mạch và giảm nguy cơ mắc các căn bệnh gây tử vong cao.

**Bảo Châu (Theo Hướng dẫn Hội Tim mạch Hoa Kỳ)**

Nguồn: <https://suckhoedoisong.vn/nhung-thuc-pham-tot-nhat-cho-suc-khoe-tim-mach-169241028115909506.htm>



**BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TIỀN GIANG**  
**Tài liệu sinh hoạt tổ nhân dân tự quản tháng 12/2024**

*Chịu trách nhiệm xuất bản*

**CHÂU THỊ MỸ PHƯƠNG**

*Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy*

*Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang*

*Ban biên tập*

**PHẠM THẾ VINH**

**NGUYỄN TRỌNG NHƠN**

**VÕ MINH TUYỀN**

*Sửa bản in - Trình bày*

**PHẠM NGUYỄN HỒNG NHƯ**

Địa chỉ: Số 02, đường 30-4, phường 1

TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: 0273.3873108 - 3873235

Email: tuyengiaotien giang@gmail.com

In 15.000 cuốn, khổ 14.5 x 20.5, In tại Cty TNHH TM và SX Minh Kim Long

Số giấy phép: 01/GĐ-XBBT, cấp ngày 02/01/2024

In xong và nộp lưu chiểu tháng 12 năm 2024